

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าหลังข้อมูลศก.-การเมืองสหรัฐกดดันดอลลาร์, รอดูตัวเลขจ้างงาน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้น หลังดอลลาร์ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจและปัจจัยการเมืองสหรัฐ ที่อยู่ในเชิงลบ

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.20 และแนวรับที่ 33.30 โดยตลาดจะรอดูการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในคืนนี้

*ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนตัวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 2 ปีครึ่งเมื่อเทียบกับยูโร และจุดต่ำสุดรอบ 7 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันตลอดสัปดาห์นี้ จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ไม่น่าประทับใจ ซึ่งทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วเพียงใดในอนาคต นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากภาวะปั่นป่วนห่วงใยทางการเมืองในสหรัฐด้วย

*วานนี้ สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ(ISM) เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐ ลดลงเกินคาดสู่ 53.9 ในเดือนก.ค.

*นักลงทุนจะรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ที่รัฐบาลสหรัฐจะเปิดเผยออกมาในวันนี้ โดยตัวเลขดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของดอลลาร์ อย่างน้อยก็ในระยะสั้น

*นักเศรษฐศาสตร์ในโพลล์รอยเตอร์คาดว่า ตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้น 183,000 ตำแหน่ง ในเดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 222,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย.

*นักวิเคราะห์ ระบุว่า มีการคาดการณ์กันว่ามีโอกาสไม่ถึง 50% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ และโอกาสนี้อาจจะลดลงไปอีก หากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่น่าผิดหวัง

*ปอนด์ร่วงลงเมื่อวานนี้ หลังธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) โหวตด้วยคะแนนเสียง 6 ต่อ 2 ให้ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่สถิติต่ำสุด ขณะเดียวกัน บีโออียังได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ, อัตราเงินเฟ้อ และค่าแรงของอังกฤษ ซึ่งสร้างความผิดหวังต่อนักลงทุนที่เคยคาดการณ์ว่า บีโออีจะส่งสัญญาณแบบสายเหยี่ยว

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.52 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.2 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.79 พันล้านบาท

*09.05 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.239/259 จาก 33.25 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.479/501 จาก 39.493 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 110.10/11 จาก 110.02 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1876/79 จาก 1.1868 เมื่อวาน

"ดอลลาร์กลับมา lower ลง ตัวเลข PMI สหรัฐเมื่อวานออกมาไม่ดี ช่วง 2-3 วันก่อน ก็เป็นแค่การปรับ position นิดหน่อย แต่ภาพรวมดอลลาร์ก็ยังคงดูไม่ค่อยดีอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้